

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

### Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

---

***Kính thưa quý vị cử tri!***

Tôi tên là: **LÊ TẤN NAM**.

Sinh ngày: 01 tháng 02 năm 1977.

Quê quán: Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nơi ở hiện nay: Tổ 8, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sở Tài chính.

Nơi công tác: Sở Tài chính tỉnh Bình Phước.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công về ứng cử tại huyện Phú Riềng.

Lời đầu tiên cho phép tôi được xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các cô, các bác, các anh, chị đại diện cử tri lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

***Kính thưa toàn thể quý vị cử tri!***

Để thuận lợi cho việc tìm hiểu, lựa chọn và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của cử tri, tôi xin báo cáo sơ lược về bản thân và dự kiến Chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới như sau:

Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương (trước đây là tỉnh Sông Bé), công tác tại tỉnh Bình Phước từ thời điểm mới tái lập tỉnh (1997) đến nay đã hơn 20 năm công tác; từng bắt đầu là một chuyên viên cấp phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, sau đó đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ công tác và được luân chuyển công tác về cơ sở tại huyện Phú Riềng thời gian 3 năm (giai đoạn 2017-2020); và hiện nay đang phục vụ công tác tại Sở Tài chính của tỉnh nhà.

Với ý thức chính trị cao, cho dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, là người cán bộ gương mẫu, ý thức tự phấn đấu, học tập, rèn luyện để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh Bình Phước 2021-2026 sắp tới, tôi được Đảng và cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thấy đây là một vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của bản thân. Vì vậy, tôi xác định nếu trở thành người đại biểu của nhân dân, bản thân hứa sẽ toàn tâm, toàn ý với khả năng và tâm huyết của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, qua kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc tại 2 cơ quan tham mưu tổng hợp giúp Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành hoạt động nghiệp vụ chuyên môn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh địa phương; đặc biệt, đã được kinh qua 3 năm công tác tại cơ sở - là huyện Phú Riềng (với cương vị là Chủ tịch UBND huyện giai đoạn 2017-2020) nên hiểu rất rõ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện nhà đối với những thuận lợi, khó khăn hiện nay, nên tôi thấy rằng mình có khả năng và điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nhất là việc nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các cử tri địa phương, từ đó có những phản ánh với HĐND tỉnh, giúp cử tri thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân đối với bộ máy chính quyền Nhà nước ở địa phương. Qua đó, tôi định hướng xây dựng một số nội dung trong Chương trình hoạt động của người đại biểu mà tôi sẽ thực hiện tốt để đáp lại sự kỳ vọng, tín nhiệm của cử tri, cụ thể như sau:

1. Luôn nắm bắt và hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà, để tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cùng với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh địa phương phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay.

2. Đối với những vấn đề thực tế của địa phương (cụ thể như huyện Phú Riềng), bản thân đã từng công tác tại huyện 3 năm nên hiểu khá rõ về những khó khăn, tồn tại cũng như những tiềm năng, tiềm lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân của huyện. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, nếu được bầu trúng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công, tôi nguyện sẽ đóng góp một phần nhỏ công sức nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy lợi thế phát triển huyện nhà nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, từng bước khắc phục những tồn tại, khó khăn và khơi dậy những tiềm lực phát triển kinh tế, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

3. Thường xuyên quan tâm, tham gia các chuyến công tác đi thực tế tại cơ sở (các huyện, xã); tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri để giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh và các cơ quan Nhà nước địa phương.

4. Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trải qua hơn 20 năm liên tục công tác tại tỉnh Bình Phước, kể từ thời điểm tái lập tỉnh 1997 nên tôi hiểu khá rõ về tình hình đời sống của nhân dân cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, tôi sẽ cùng với HĐND tỉnh thảo luận đề ra các chính sách quan trọng của địa phương. Nhất là nhiệm vụ hiện nay, phải tập trung ưu tiên trong nhiệm kỳ này là tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ phân đầu hoàn thành mục tiêu kép vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo an toàn phòng và chống dịch bệnh Covid-19, tiến đến đẩy lùi dịch bệnh; đảm bảo tốt quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn - xã hội; chú trọng xây dựng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là thực hiện tốt công tác về y tế, giáo dục, việc giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách,...

### ***Thưa quý vị cử tri!***

Qua theo dõi hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước, tôi nhận thấy rằng người đại biểu nhân dân muốn hoạt động tốt, thì ngoài khả năng, trình độ chuyên môn, còn phải là người tâm huyết, không ngại va chạm, thường xuyên nắm bắt tình thực tế đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân... để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, từ những kinh nghiệm và năng lực của bản thân, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để xứng đáng là “Người đại biểu của Nhân dân”, là cầu nối giữa Nhân dân và chính quyền.

Để thuận tiện liên hệ công tác, tôi xin công khai địa chỉ làm việc, số điện thoại và thư điện tử để các cô, bác, anh chị cử tri có thể liên hệ, phản ánh trực tiếp:

***Lê Tấn Nam – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước***

***Số điện thoại: 0983.558879.***

***Thư điện tử (email): letannam.stc@binhphuoc.gov.vn***

### ***Thưa quý vị cử tri!***

Dù kết quả bầu cử có chọn tôi hoặc không chọn tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa tới, trên phương diện công tác của mình, tôi vẫn luôn quyết tâm cố gắng nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các hoạt động công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững chính trị, quốc phòng – an ninh vì sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước, vì lợi ích chính đáng của cử tri tỉnh Bình Phước; luôn nguyện phấn đấu suốt đời là công bộc của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ!

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô, bác, anh, chị đại diện cử tri đã dành cho tôi khoảng thời gian quý báu để tôi được trình bày Chương trình hành động!

Xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tạo điều kiện cho tôi và toàn thể cử tri trong cuộc gặp gỡ này!

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, chúc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh nhà thành công tốt đẹp!

*Xin trân trọng cảm ơn!*